

มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครั้งที่ ๑๙๔ (พ.ย. ๖๖)

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗ กองพัฒนานักศึกษา

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษา พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศใช้ในแต่ละปีงบประมาณ ประกอบด้วย เป้าหมายจำนวนรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรับ ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับ วิธีการคัดเลือก ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา ได้สำรวจข้อมูลแผนรับ นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ จากสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ

๑. มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ ในการออกแบบสภาพแวดล้อม Universal Design (UD) และการเตรียมความพร้อมทางการสอน ในการออกแบบการเรียนรู้ ที่ใช้ได้ทั่วไป Universal Design for Learning (UDL) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาพิการทุกประเภท
๒. มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร/อาจารย์/นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาพิการ และสร้างทัศนคติที่ดี ต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพิการ
๓. มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการทางการศึกษา เพื่อรองรับ สภาวะการณ์และความจำเป็นพิเศษของนักศึกษาพิการแต่ละประเภท
๔. มหาวิทยาลัยควรมีการเปิดรับนักศึกษาพิการให้ครอบคลุมในทุกเขตจังหวัดที่มีการจัดการ เรียนการสอน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของประเทศ และกำหนดให้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาต่อไป

มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ และมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษานำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ว่าที่ร้อยโท



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐรัตน์ ปาณานนท์)

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา